
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)
คร้ังที่ ๙/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องวิสทุธิกษัตริย์ ช้ัน ๓ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. 

ถนนวสิุทธกิษัตริย์ กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ

(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานที่ประชุม
ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) (แทน)

๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายศวิต กาสุริยะ  ผู้เชี่ยวชาญวิจัย)
๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)
๕. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด กรรมการ

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

๖. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการและเลขานุการ
(นายเกนุชา บุญเกิด)

๗. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๘. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศนท์างไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย)
๙. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นายวรวิทย์ จิรังคสกุล เดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายณัฐพัชร์ ลัทธิธนธรรม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)  (แทน)
๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(นางอารีย์ อุบลน้อย  ผู้อำานวยการส่วนสารสนเทศ สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ

(นางขนิษฐา ผลเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))  (แทน)
๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นายเอกพงศ์ ทองมาก  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน) 
๑๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ

(นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๔)
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๑๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นางสุทธิวรรณ มารัตน์  รองผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ)  (แทน) 

๑๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การจัดการนำLาเสีย กรรมการ
(นางบุณฑริกา สุดใจนาค  หัวหน้ากองนโยบายและแผน
รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร)  (แทน)

๑๙. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ
(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ) (แทน)

๒๐. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
(สิบโท พิชติ ตู้บรรเทิง  นิติกรชำานาญการพิเศษ)  (แทน)

๒๑. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นางสาวศิริพร สนธิรัตน์)

 

ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๒. ศ. ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
๖. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร  (ว่าง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายกิตติ ดำางามกิจ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. นางสาวปาริชาติ พิมปาน นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓. ว่าที่ ร.ต.ธนติส สารสังข์ นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔. นางสาวดวงกมล ส่งแสง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๕. นางสาวสิริขวัญ ฟักสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศนท์างไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย)
๖. นายสภา จรรยาชัชวาล นักวิจัย  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
๗. นายปริพรรห์ พิณสุรงค์ ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและส่ือสาร  การประปานครหลวง
๘. นายบรรพต จันทร์หอม ผู้อำานวยการกองบริหารเครือข่ายส่ือสารและความมั่นคงสารสนเทศ  การประปานครหลวง
๙. นายสุรบดี แก้วพ่วงเสก นักคอมพิวเตอร์ ๗ กองบริหารเครือข่ายส่ือสารและความมั่นคงสารสนเทศ

การประปานครหลวง
๑๐. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑. นายปิยะวัฒน์ ภาระกุล นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๒. นายณัฐพล ธัญญาพิทักษ์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔  องค์การจัดการนำLาเสีย
๑๓. นางสาววลัยย์ลักษณ์ โกมลฤทธ์ิ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖  องค์การจัดการนำLาเสีย
๑๔. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๑๕. นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๑๖. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๑๗. นายประสิทธ์ิ โยธารักษ์ ผู้อำานวยการกองกิจการขนส่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๑๘. นางสาวกันยา พาญพิทกัษ์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๔)
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๑๙. นายสันติพงษ์ ชมชื่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๐. นางสาวศศิณัชชกร ศรีทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๑. นายรัตนพล สัจจะกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๒. นายอดิศร ขวัญพรหม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๓. นางสาวรัญชิดา หนูนุ่ม ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๔. ผศ.ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ อาจารย์ประจำา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่ีปรึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๕. นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๒๖. นางพงค์ศักดิ์ มังสังข์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๒๗. พลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๒๘. นายสุริยะ ป้องขันธ์ ศน.รกท. ผู้อำานวยการกองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๒๙. นายวายุ วัฒโน นักวิชาการศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓๐. นายณัฐภูมิ ลอยลม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
  

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
   

ฝ่ายเลขาแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื Lอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในประเทศไทยในช่วงนีLอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื Lนที่กรุงเทพมหานคร ในวันนีL
จ ึงเป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ดังนัLน เพื่อให้การนับองค์ประชุม
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้
คณะทำางานที่ไมไ่ด้อยู่ในห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์แห่งนีL แสดงตนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย   

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีL
  

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ
๑. เนื่องจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ ตดิภารกิจ จึงได้มอบหมายให้นายชัชวาลย์

เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานที่ประชุมแทน
๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช ื Lอไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงนีLอย ู่ใน

สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื Lนที่กรุงเทพมหานคร ในวันนีLจ ึงเป็นการประชุมผ่านระบบ
วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ดังนัLน เพื่อให้การนับองค์ประชุมในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้คณะกรรมการทีไ่ม่ได้อยู่ในห้องประชุม
วิสุทธิกษัตริย์แห่งนีL แสดงตนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
   

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั Lงที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการพจิารณา

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำานวน
๒ โครงการ 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัLงที่ ๘/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
๓.๑ รายงานผลการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กรณีทีห่นว่ยงานสามารถดำาเนนิการไดเ้อง

โดยไม่ต้องขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฯ  สถาบันดำารงราชานุภาพ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สดร. สป.มท.)
ไดด้ำาเนินการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการของ สดร. สป.มท. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำานวน ๒ รายการ ดังนีL

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๔)
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๑. เคร ื่องคอมพ ิว เตอร ์โน ๊ตบ ุ๊ก  ส ำาหร ับงานประมวลผล ย ี่ห ้อ  ACER ร ุ่น  Travelmate
TMP214-53-53NS/T002 จำานวน ๑ เคร่ือง

๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำา ยี่ห ้อ BROTHER รุ่น L2715DW
จำานวน ๒ เคร่ือง

จ ึงขอรายงานผลการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ตามรายงานดังกล่าวข ้างต ้น
ต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมหนังสือ สดร. สป.มท. ท่ี มท ๐๒๐๗.๓/๑๙๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
ที่ประชุม รับทราบ
    

๓.๒ การประปานครหลวงแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
และผู้ประสานงาน เนื่องจาก การประปานครหลวง มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้ง
รายละเอียดผู้แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และผู้ประสานงานใหม่ ดังนีL

นายปริพรรณ์ พิณสุรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจทิัล) เป็นผู้แทน CIO
นายธนาวุฒิ อมร นักบริหารงาน ๗ เป็นผู้ประสานงาน
ทัLงนีL ตัLงแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่องจากการประชุม
๔.๑ สืบเนื่องเพ่ือทราบ

- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครัLงที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกรท์ี่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการของการประปานครหลวง คือ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านเครือข่าย (Security Operation Center : SOC) จำานวน ๑ ระบบ งบประมาณ
รายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๔ และโครงการของการไฟฟ้านครหลวง คือ โครงการระบบโครงข่ายฐานข้อมูลระบบไฟฟ้า (จัดหาและ
พัฒนาระบบงาน Computerized Maintenance Management System) งบประมาณลงทุนผูกพันยกมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว
ทัLงนีL ให้หน่วยงานจดัทำาเอกสารชีLแจงเพิม่เตมิพร้อมลงนามกำากบัเอกสารทกุหนา้  และจดัส่งคณะทำางานตรวจสอบกอ่นนำาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒  

- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครัLงที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการของการประปานครหลวง คือ
โครงการ Virtual Desktop Infrastructure จำานวน ๑ ระบบ งบประมาณรายจา่ยประจำาปี ๒๕๖๔ และโครงการของการไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค คือ โครงการจัดซืLอระบบการเข้าถึงแอปพลิเคชันแบบเสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI) จำานวน ๑ ระบบ
งบประมาณประจำาปี ๒๕๖๔ แล้ว ทัLงนีL ให้หน่วยงานจัดทำาเอกสารชีLแจงเพ่ิมเติมพร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า ส่งฝ่ายเลขานุการฯ
เพ่ือนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี ๔.๑.๓ และ ๔.๑.๔  ส่วนโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คือ โครงการติดตัLงและวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพืLนที่จังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมให้หน่วยงานจัดทำาตารางเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่มีการปรับลดราคา จัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการจัดเก็บเป็นหลักฐาน และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย รายละเอียดตาม
เอกสารแนบที่ ๔.๑.๕

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ และหน่วยงาน
ได้ชีLแจงประเด็นที่คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะครบถ้วนแล้ว เห็นควรน ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๔)
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๔.๒ สืบเนื่องเพ่ือพิจารณา
- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ครัLงที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขอส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำานวน ๒ โครงการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการของ
กรมที่ดิน คือ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมทีด่ิน ประจ ำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว ส่วนโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนและปรับแกไ้ขเอกสารพร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า ส่งให้
คณะทำางานฯ ตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว คือ โครงการติดตัLงระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง งบประมาณ
รายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๖๘,๘๖๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จากเดิม
จำานวนเงินส่วนทีเ่ป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์๕๘,๔๙๙,๓๕๐ บาท (หา้สิบแปดล้านส่ีแสนเกา้หมืน่เกา้พนัสามรอ้ยหา้สิบบาทถว้น)
หลังจากปรับแก้ไขจำานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลดลงเป็น ๕๘,๔๗๙,๕๕๐.- บาท (ห้าสิบแปดล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่น
เก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยปรับแก้ไขอุปกรณ์กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการ
อื่นประกาศกำาหนด จำานวน ๕ รายการ ดังนีL

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ หรือเกณฑ์ที่ส่วนราชการอื่นประกาศกำาหนด
๑) ชดุโปรแกรมระบบลงทะเบียนผู้โดยสารเรือ จากเดิมวงเงินรวม ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลดลง

เป็น ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒) ชดุอุปกรณ์สำาหรับการลงทะเบียน (Kiosk) จากเดิมวงเงินรวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลดลง

เป็น ๒,๑๗๕,๐๐๐ บาท
๓) อุปกรณ์อ่าน QR Code จากเดิมวงเงินรวม ๖๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลดลงเป็น ๔๘๐,๐๐๐ บาท
๔) ชุดควบคุมการแสดงผล (video wall controller) จากเดิมวงเงินรวม ๙๖๓,๐๐๐ บาท ปรับลดลง

เป็น ๗๙๗,๐๐๐ บาท
๕) ระบบโปรโตคอลสำาหรับอ้างอิงเวลา (Network Time Protocol System) จากเดิมวงเงินรวม

๙๔๔,๕๕๐ บาท ปรับลดลงเป็น ๘๕๘,๕๕๐ บาท
จากการประชุมคณะทำางานฯ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ประชุมมีมติให้

อบจ.ภูเก็ตจัดเตรียมคำาชีLแจงต่อคณะกรรมการฯ สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานฯ ได้ ดังนีL
๑. ตามที่คณะกรรมการมีข้อสังเกตและเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนคุณลักษณะและราคาของ

อุปกรณ์เน่ืองจากบางรายการราคาสูงมาก และบางรายการอาจไม่มีความจำาเป็นต้องใช้ spec สูง นัLน อบจ.ภูเก็ต ได้สืบราคาใหม่
ราคาลดลง แต่ยังไม่มีนัยสำาคัญ คณะกรรมการมีข้อกังวลเรื่องข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (biometric) ซึ่งในหนังสือเดินทาง
(passport) มีข้อมูลดังกล่าวอยู่แล้ว การใช้การรู้จำาใบหน้า (face recognition) จะทำาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (โดยเฉพาะ
ทางยุโรป) ยอมรับได้อย่างไร กรณีมีช่องทางด่วน (fast Track) ของคนบางกลุ่ม อาจทำาให้ชาวต่างชาติยอมรับไม่ได้ คณะกรรมการ
ได้ให้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ว่าการใช้ QR code ผ่าน application ก็เพียงพอแล้ว

๒. คณะกรรมการไม่ขัดข้องในการใช้งานชุดควบคุมการแสดงผล (video wall controller) กรณีที่
มีความจำาเป็น แต่มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าสามารถใช้จอ smart TV แทนการใช้จอ video wall ได้ เนื่องจากการแสดง
ภาพจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้นักท่องเที่ยวดูตามที่ อบจ.ภูเก็ตเคยนำาเสนอต่อคณะกรรมการนัLน ไม่จำาเป็น
ต้องใช้จอขอบบางขนาด video wall กรณีที่ชีLแจงว่าจะใช้เป็น war room นัLน จะมีความเหมาะสมในการแสดงภาพจาก war
room ให้นักท่องเที่ยวเห็นได้หรือไม่

๓. ยังไม่ชัดเจนว่าอุปกรณ์ใดท่ีมีความจำาเป็นต้องเทียบเวลา (time synchronization) ในระดับวินาที
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีL
๑. การพิจารณาโครงการในการประชุมครั Lงที่ผ่านมา เป็นการพิจารณาโดยเทียบเคียงกับ CCTV

ทั่วไป แต่เนื่องจาก อบจ.ภูเก็ต ต้องการยกระดับความเชื่อมั่นให้จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื Lนที่หลักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังนัLน โครงการนีLจึงได้ออกแบบให้ smart ในทุกจุดเพื่อดูแลนักท่องเที่ยว

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๔)
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๒. จอ video wall ไม่เหมาะกับโครงการ CCTV ท่ัวไป โดยปกติคณะกรรมการจะให้ใช้จอ smart TV
แทนจอ video wall แต่ อบจ.ภูเก็ตได้นำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับแก้ไขให้เป็น war room
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสามารถนำาไปโฆษณาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นและเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพื่อ
นำารายได้เข้าประเทศไทย

๓. ประเด็น face recognition ซึ่งมีความละเอียดอ่อนในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนั Lน อบจ.ภูเก็ตได้
แสดงเจตจำานงแล้วว่าจะมีป้ายประกาศเตือนนักท่องเที่ยวว่ามีระบบกล้อง CCTV ประกอบกับมีโครงการ Smart Safety
Zone ๔.๐ โดย สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ในการใช้ระบบรู้จ ำาใบหน้า (face recognition) และระบบตรวจจับและอ่านป้าย
ทะเบียนรถ (license plate recognition) ซึ่งเป็นการดำาเนินการในแนวทางเดียวกับโครงการนี Lของ อบจ.ภูเก็ต จึงเห็นว่า
โครงการนีLจะเป็นการลงทุนแล้วประเทศไทยจะมีรายได้กลับคืนมา

๔. ตามที่ อบจ.ภูเก็ตได้นำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับลดราคา
ใหเ้หมาะสมแลว้ เมือ่มงีบประมาณเหลอื อบจ.ภเูกต็จงึไดพ้จิารณาจดัหาโดรน (drone) เพือ่ใชใ้นการลาดตระเวนทัLงกลางวัน
และกลางคืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

๕. คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการทัLงหมด ขอให้ อบจ.ภูเก็ตไปพิจารณาดำาเนินการจัดหาให้
โปร่งใสและให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ต่อรองราคาให้่เหมาะสม ดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดด้วย

๕. คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยไม่มีอำานาจชีLขาดใน
การดำาเนินการจัดหา เป็นความรับผิดชอบของ อบจ.ภูเก็ตที่ต้องดำาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณา กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

  
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา

การพิจารณาโครงการที่อยู่ในอ ำานาจของคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย จำานวน ๒ โครงการ ดังนีL

๕.๑ โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จำานวน ๑ โครงการ คือ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ
๑) โครงการ Chaiyaphum Smart City ระยะที่ ๑ งบประมาณประจำาปี ๒๕๖๔ รวมวงเงิน

โครงการ ๕๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) จำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๓๗,๙๘๕,๖๐๐.- บาท
(สามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

จากการประชุมคณะทำางานฯ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ประชุมมีมติให้
อบจ.ชัยภูมิ จัดเตรียมคำาชีLแจงเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมครัLงที่ ๙ /๒๕๖๔ เพื่อรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ไปทบทวนและปรับแก้ไขเอกสารพร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานฯ ได้ ดังนีL

๑. ปรับแกไ้ขเอกสารให้เป็นไปตามแบบฟอร์มทีค่ณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทยกำาหนด

๒. ให้ย้ายอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๒ เครื่องรับสัญญาณภาพ (LED) สำาหรับศูนย์ควบคุมและสั่ง
การ (command center) รายการที่ ๕ เครื่องรับสัญญาณภาพ (LED) สำาหรับศูนย์บริการประชาชนอัจฉริยะ รายการที่ ๗
จอภาพสำาหรับ video wall สำาหรับศูนย์บริการประชาชนอัจฉริยะ และรายการที่ ๑๓ จอ LED ประชาสัมพันธ์แบบติดตัLง
ภายนอกอาคารสำาหรับระบบ smart economy ให้ย้ายไปไว้ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไม่มีเกณฑ์ฯ เปรียบเทียบ
๓ ราย และ ๑ เว็บไซต์ โดยให้ใช้ราคาตำ่าสุดจากการเปรียบเทียบเป็นราคาอ้างอิง

๓. อุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๑๐ จัดทำาแผนการดำาเนินงานการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์สำาหรับ smart economy ให้ชีLแจงรายละเอียดข้อกำาหนดความต้องการด้วย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๙/๒๕๖๔)
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๔. ตามทีเ่สนอมารายอารอปุกรณเ์ปน็ภาพรวม ให้แยกให้ชัดเจนว่ามีการดำาเนินการด้านใดบ้าง
แต่ละด้านมีอุปกรณ์ใดบ้างและมีรายละเอียดการดำาเนินการอย่างไร

๕. ให้จัดทำาเอกสารแสดง man/month ของผู้เสนอราคาทัLง ๓ รายเพิ่มเติม
๖. จัดเตรียมคำาชีLแจงเร่ือง solar cell ใน smart pole ด้วย
๗. ชีLแจงเพิ่มเติมว่าระบบ face recognition เป็น license ต่อหัวกล้อง หรือแบบรวม
๘. ชีLแจงเหตุผลความจำาเป็นที่ไม่ใช้จอ smart TV ซึ่วงมีราคาถูกกว่าจอ video wall 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีL
๑. พิจารณาอำานาจหน้าท่ีของ อบจ.ให้รอบคอบ ภารกิจหลักของ อบจ. น่าจะเป็นการกระจายอำานาจ

โดยเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องแล้วกระจายไปให้เทศบาลที่มีหน้าที่ในการดำาเนินการ รวมทัLงให้พิจารณาความเหมาะสมของ
ปริมาณงานกับระบบที่จะพัฒนาด้วย เนื่องจากงานบริการส่วนใหญ่น่าจะเป็นของเทศบาล ซึ่ง อบจ . อาจมีจำานวนประชาชน
ที่มาติดต่อราชการไม่มาก หาก อบจ. จะดำาเนินการในงานบริการต่าง ๆ  จะต้องเชื่อมโยงการดำาเนินการร่วมกับเทศบาลให้ดี
เมื่อตรวจสอบภารกิจอำานาจหน้าที่ของ อบจ. แล้ว และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่มีการด ำาเนินงานที่ซำLาซ้อนกัน
และสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารข้อมูลรวมทั Lงการดำาเนินการร่วมกันได้ ทัLงนีL ให้นำาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาโครงการด้วย

๒. เม ื่อเป ็น smart city จะต ้อง synchronize ท ุกระด ับ สามารถ conect/communicate
ข้อมูลกันได้ทุกจังหวัด ให้ อบจ.ชัยภูมิจัดทำา blue print ออกมาให้คณะกรรมการมองเห็นภาพทัLงจังหวัดว่าหน่วยงานใด
จะดำาเนินการในส่วนใดบ้าง

๓. ประชาชนได้รับ information จากจอ LED กลางสี่แยกได้น้อย จะมีคนดูเมื่อรถตดิเท่านั Lน
การลงทุนกับจอ LED ในราคาสูงอาจได้ผลไม่คุ้มค่า ปัจุบันประชาชนมี smart phone ใช้กันแล้ว ควรปรับเปล่ียนให้เหมาะสม
อาจพัฒนาการส่งข้อมูลเข้าจอ TV ที่บ่้าน หรือส่งข้อมูลเข้า smart phone โดยตรง

๔. พิจารณาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสม ต ำาแหน่งใดใช้บุคลากรในการพัฒนา
ร่วมกันได้จะสามารถประหยัดงบประมาณได้มากขึLน และให้ทบทวนรายการที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ด้วย บางรายการสามารถ
จัดให้เป็นรายการที่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ได้

๕. การโปรโมทบนแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วน่าจะคุ้มค่ากว่าการลงทุนสร้างแพลตฟอร์มใหม่เอง
โดยจัดทำาเป็นร้านค้าของจังหวัดที่เป็น official แล้วนำาไปวางบนแพลตฟอร์มที่ติดตลาดอยู่แล้ว

๖. solar cell ใน smart pole มีแบตเตอรี่หรือไม่ ถ้าแสงหมดแล้ว smart pole จะสามารถ
ใช้งานได้นานเท่าใด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ smart pole ได้อีก เช่น เป็นสถานีชาร์จ EV เป็นต้น และควรพิจารณากรณี
นำLาท่วมแล้ว smart pole อาจเกิดความเสียหายด้วย หากเปล่ียนจาก smart pole ๕ เป็นเสาที่มีราคาถูกกว่า ในงบประมาณ
ทีท่เท่ากันจะสามารถกะจายเสาให้ทั่วจังหวัดได้ จะมีเความเหมาะสมกับพืLนที่มากกว่า smart pole หรือไม่ หากยังยืนยันการ
จัดหา smart pole ให้จัดทำาแผนผังจุดติดตัLงพร้อมข้อมูลทีแ่สดงถึงเหตุผลความจำาเป็นในการติดตัLง smart pole ด้วย

๗. การนำาเสนอรายการอุปกรณ์มาแบบรวมทำาให้ไม่สามารถพิจารณาความเหมาะสมได้ ให้แยก
แต่ละระบบให้ชัดเจนว่ามีการดำาเนินการด้านใดบ้าง แต่ละด้านมีอุปกรณ์ใดบ้างและมีรายละเอียดการดำาเนินการอย่างไร เพื่อ
ให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาได้ว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ อย่างไร

๘. คณะกรรมการไม่ได้เป็นผู้ชีLขาดการดำาเนินโครงการ แต่เป็นการพิจารณาตามท่ีหน่วยงานเสนอมา
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าส่วนใดควรปรับปรุงแก้ไข ก็จะมขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานน ำาไปพิจารณาทบทวนให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการจริง ๆ
มตทิี่ประชุม ให้ปรับแก้ไขเอกสารให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยกำาหนด จัดทำา blue print จัดกลุ่มข้อมูล/ระบบงานให้อธิบายภาพให้ชัดเจน พิจารณาลดความซำLาซ้อน
ของระบบงาน และรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาทบทวนโครงการ
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๕.๑ โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน ๑ โครงการ คือ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ
๒) โครงการ Chaiyaphum Smart Education เพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษาจังหวดั

ชัยภูมิ ระยะที่ ๑ งบประมาณประจำาปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)
จำานวนเงินส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๑๐๔,๕๕๓,๑๔๐.- บาท (หน่ึงร้อยส่ีล้านห้าแสนห้าหม่ืนสามพันหน่ึงร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)

จากการประชุมคณะทำางานฯ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ประชุมมีมติให้
อบจ.ชัยภูมิ จัดเตรียมคำาชีLแจงเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมครัLงที่ ๙ /๒๕๖๔ เพื่อรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ไปทบทวนและปรับแก้ไขเอกสารพร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานฯ ได้ ดังนีL

๑. ปรับแกไ้ขเอกสารให้เป็นไปตามแบบฟอร์มทีค่ณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทยกำาหนด

๒. ตามที่เสนอมาเป็นราคารวม ให้แจกแจงรายละเอียดและราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการด้วย
รวมทัLงขอใบเสนอราคาใหม่เพื่อให้เห็นที่มาของราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการอุปกรณ์

๓. ให้จัดทำาเอกสารแสดง man/month ของผู้เสนอราคาทัLง ๓ รายเพิ่มเติม
๔. เนื่องจากไม่แสดงรายละเอียดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแต่ละรายการ ไม่ระบุจำานวนคน

และปริมาณงานในการพัฒนาระบบงาน และไม่มีรายละเอียดว่าจะจัดสรรให้แต่ละโรงเรียนแบบใด จึงไม่สามารถพิจารณา
ความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคาของโครงการนีLได้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีL
๑. ไม่ต้องเสนอสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดหารถโรงเรียน เนื่องจาก

คณะกรรมการชุดนีLไม่มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณา
๒. พิจารณาทบทวนว่ารายการใดมีคุณลักษณะเฉพาะเกินความจ ำาเป็น ให้ปรับเปลี่ยนเป็น

คุณลักษณะเฉพาะและราคาตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ 
๓. อบจ.ชัยภูมิไม่จำาเป็นต้องลงทุนสร้างแพลตฟอร์มเอง แต่สามารถสร้าง content ทีแ่ตกต่างกัน

ไปในต่ละพืLนที/่ภูมิภาค แล้วนำาไปวางบนแพลตฟอร์มที่ติดตลาดอยู่แล้ว เช่น ระบบ Thai MOOC ตามโครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผู้ดแูลระบบให้
สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศ มีพืLนที่เพียงพอสำาหรับให้บริการเผยแพร่เนืLอหาวิชาที่พัฒนาโดยหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึง อบจ .ชัยภูมิ
สามารถนำางบประมาณที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มและจัดหา storage สำาหรับแพลตฟอร์ม ไปจดัทำาโครงการอื่น ๆ ได้

๔. ตามที่ อบจ.ชัยภูมิชีLแจงที่ประชุมว่า Thai MOOC ยังไม่มีระบบสนับสนุนการบริหารงานต่าง ๆ
เช่น การออกแบบพันธกิจ กลยุทธ กิจกรรม โดยครูไม่ต้องคิดเอง แต่ อบจ. จะมีทีมงานวางแผนให้ครูทำาตาม เพื่อขับเคล่ือนให้
ดำาเนินการตามพันธกิจ กลยุทธ กิจกรรม ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งไมไ่ด้เน้นการสร้าง content นัLน
คณะกรรมการเห็นว่า อบจ.ชัยภูมิมีความคิดก้าวหน้าในการดำาเนินการ แต่คณะกรรมการยังมองไม่เห็นภาพว่าหน่วยงาน
มีความพร้อมในการดำาเนินการอย่างไร มีความจำาเป็นต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่เสนอมาอย่างไร
ให้จัดทำาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลลักษณะเฉพาะและราคาด้วย เช่น มีจำานวนนักเรียนก่ีคน
แต่ละคนใช้พืLนที่ในการจัดเก็บข้อมูลเท่าใด เป็นต้น

๕. การประกันคุณภาพการศึกษาไม่ควรดำาเนินการเฉพาะในโรงเรียน แต่ควรเพิ่มการติดต่อส่ือสาร
กับผู้ปกครองได้วยว่านักเรียนเข้าเรียนหรือยัง ผลสอบเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ปกครองทราบและมีส่วนร่วมในการศึกษาของ
นักเรียนด้วย
มตทิี่ประชุม ให้ปรับแก้ไขเอกสารให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทยกำาหนด และรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาทบทวนโครงการ
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